



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นด้านการศึกษา ดังนี้

๑. รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดย นางทัศนียา รัตนเศรษฐ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งแสดงความเห็นว่า เรื่องหนี้สินครู เป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมาเป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้น ๒ คณะ เพื่อหาแนวทาง แก้ไขปัญหา โดยขอให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๑) รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาสาเหตุและ แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดย นายปรีดา บุญเพลิง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ควรใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นหน่วยงานหลัก ในการแก้ไขปัญหา เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การออกพันธบัตรเงินกู้ให้ครู การให้สวัสดิการ กับครู การรวมหนี้หลายสถาบันของครูเป็นหนี้ในหน่วยงานเดียว คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยอาศัย ความร่วมมือจาก สกสศ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ กระทรวงการคลัง กรณีครูเสียชีวิตแล้ว หนี้ของครูไม่ควรตกทอดไปยังทายาท โดยคณะอนุกรรมการฯ จะนำเสนอรายงานของคณะอนุกรรมการฯ ต่อรัฐสภา และเสนอต่อรัฐบาล เพื่อพิจารณาต่อไป

๑.๒) รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย นายเกษม ศุภรานนท์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมว่า แผนปฏิรูปประเทศด้านศึกษามี ๕ ด้าน คือ ๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พบว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความเหลื่อมล้ำกันมาก จึงควรกระจาย อำนาจให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบทมีคุณภาพเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมือง ๒) การเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ทางสมรรถนะ จะต้องเน้นให้ห้องเรียนมีคุณภาพ มีสื่อการเรียนการสอนที่ดี มีการทำวิจัย จัดทำ แผนการเรียนการสอนในห้องเรียน ๓) ปฏิรูปกลไกการผลิตครู ๔) ส่งเสริมระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เพื่อร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการผลิตคนให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน ๕) การปฏิรูประบบการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา โดยควรนำความรู้จาก สถาบันอุดมศึกษาไปสู่คนรากหญ้า เช่น เรื่องการพัฒนาทางการเกษตร เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



๒. รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาเอกชน ประเด็นปัญหาการจัดการการอาชีวศึกษา และการอาชีวศึกษาเอกชน โดยนายสฤกษ์ดี บุตรเนียรในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับการจัดการศึกษาเอกชน การอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชน ควรเน้นพัฒนาครูเป็นลำดับแรก โดยอาชีวศึกษาควรร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการพัฒนาครู และในสถานการณ์ปัจจุบันควรให้ครูได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังนักเรียน ควรเพิ่มการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวและโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

๓. รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และกรณีงบเหลือจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายไตรรงค์ ติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับการยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ส่วนเงินเหลือจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการไม่ควรนำไปเพื่อสร้างอาคารเรียน แต่ควรนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียน ต่อมา นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัญหาเร่งด่วนทางการศึกษา ควรเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับครูทั่วประเทศเสียก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังนักเรียน ควรแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีฐานะยากจน เสนอให้ใช้วิธี Homeless Learning อย่างในประเทศสิงคโปร์ โดยการปรับสื่อการเรียนรู้ให้เป็นสื่อแห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้นและจะเป็นประโยชน์ทั้งกับครูและนักเรียน



๔. แนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่มีผู้ร้องเรียนเป็นจำนวนมากและเป็นประเด็นที่ซ้ำซ้อนกัน โดย นายคณะนัย มะหิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการฯ ดังนี้

๔.๑) เรื่อง การขอมิและขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรพิจารณาเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะของครูให้มีความเป็นธรรม การจ้างบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูคลังสมอง) ขอให้พิจารณาว่าจะจ้างต่อได้หรือไม่ เพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้ปรับขึ้นมาเป็นเวลานาน และขอส่งเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการฯ จำนวน ๖ เรื่อง มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

๔.๒) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาร้องเรียนมายังคณะกรรมการฯ หลายคณะ โดยควรนำความคิดเห็นและข้อเรียกร้องเหล่านี้มาพิจารณาประกอบในชั้นการแปรญัตติในสภา



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



ภายหลังจากรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงความเห็นและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูงในกรุงเทพฯ ได้ฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาครบทุกคนแล้ว สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด มอบให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการ แต่วัคซีนมีจำนวนจำกัดจึงทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ครบทุกคน

๒. ปัญหาหนี้สินครูเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ซึ่งการออกพันธบัตรเงินกู้ให้กับครูเป็นแนวทางที่ดี โดยจะขอนำไปพิจารณาต่อไป

๓. การยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ และมีความเปราะบางในเรื่องการจ้างและย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. การจ้างบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูคลังสมอง) ได้มีการแปรญัตติงบประมาณในสภาแล้ว

๕. สำหรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้านด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศไทยต่อไป



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๓๕ นาฬิกา